



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธี
คัดเลือก นั้น

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงชนโดยซ่อมคลองส่งน้ำตามแบบเลขที่ ๙๐/๒๕๖๔ จำนวน
๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะ พาณิช (2018) (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ศิริชัย คัมยะราชศิริชัย คัมยะราช

(นายศิริชัย คัมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สน ๗๗๒๐๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ที่อยู่ -ตำบล ชาติชุม อำเภอมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ๔๗๐๐๐</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน ทางหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะ พาณิช (2018)</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก นั้น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน <input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p>การอุทธรณ์</p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	
<p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ  ศิริชัย คิมยะราช (นายศิริชัย คิมยะราช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐๔๒๗๐๗๘๖๓ โทรสาร -</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๗๒๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ที่ ๑๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ บ้านดงชน ตำบลดงชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงชนโดยซ่อมคลองส่งน้ำตามแบบเลขที่ ๙๐/๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะ พาณิช (๒๐๑๘)	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐
		รวม	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

นันทรัตน์ อุดร

(นางนันทรัตน์ อุดร)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวยุวภา วงศ์ประสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพงษ์ คณิณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน